

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

FVC – หน้ างาน ยังมีความสำคัญ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวสีจ้วหัว...

เห็นหุ้นที่วิ่งๆ ในวันวานแล้ว ก็ต้องกล่าวว่า งานเข้าหนักงี้กำไรที่เห็นเล่นสั้น อีกแล้วละนะ นอกจากจะใช้สัญญาณทางเทคนิคช่วยแล้วนั้น อาจจะต้องให้เวลา หรือ อาจจะต้องถึงขั้นนั่งเฝ้าหน้าจอกันเลยทีเดียวแหละครับ... ยิ่งเป็นหุ้นสายซิ่ง สายหวือหวาด้วยแล้วนั้น ยิ่งต้องแหงจะไปห้องน้ำกันไม่ได้เลยทีเดียวนะ หุ่นบางตัว ดูกราฟไว้แล้วว่า เริ่มจะมีอาการตีๆ แต่ยังไม่ถึงสัญญาณซื้อชัดเจน แต่ผลล่อน้อยเดี๋ยวนั้น กิ่งขึ้นจนมีสัญญาณซื้อมาให้ทันที หากสายตาไม่ทันจับจ้อง หรือ เดินไปไหนมาก่อน พอกลับมาอีกที ก็อาจจะเสียราคาที่ต้องการไปได้... หรือแม้แต่บางตัว สัญญาณตี เราซื้อหุ้นมาแล้ว และก็ต้องราคาขายไว้เรียบร้อย พอกลับมาอีกที ก็ขายได้เรียบร้อย และเป็นการขายหมูไปอย่างน่าเสียดาย ซึ่งถ้านั่งดูอยู่หน้าจอ ดูอาการการเล่น ดูแรงซื้อ บางครั้ง เราก็น่าจะพอคาดหว้งราคาขายที่ดีกว่าที่ตั้งไว้ก็ได้เหมือนกัน อย่างวันวาน เห็นอเมคได้ LIVE แล้วเอ่ยถึงตัวหุ้น TEAMG ในการเห็นสัญญาณถึงกำไร แล้วได้กำไรช่วงเช้าไปแล้วอย่างไร แต่นั่นคิดว่า น่าจะแค่นั้น ที่ไหนได้ สัญญาณซื้อช่วงบ่าย ก็กลับมาให้เห็นอีกครั้ง และนั่นเป็นการขึ้นอย่างแรงๆ โดยที่ เห็นอเมคก็ไม่ได้ทันมอง เพราะนั่งสนใจการตอบปัญหาทาง LIVE อย่างเดียว... นี่แหละครับ ถึงบอกว่า ระยะนี้ หุ้นเล็กๆ หุ้นถึงกำไรเริ่มจะมาร่วงให้เห็น นักแก๊งกำไร ก็ชอบแหละครับ แต่ก็ต้องเพิ่มงานตัวเอง หรืองานเข้าหน่อยนะครับ ต้องให้เวลาหน่อย ใส่ใจเพิ่มขึ้นอีกนิด หากจะหาเงินในตลาดก็ลองๆ ติดตาม รายการ “ห่อกลับบ้าน” ที่ LIVE ในช่วงบ่าย กันดูนะครับ เห็นอาการก็จะได้ดูไปพร้อมๆ กัน

ดูตามเกม...

วันนี้ อาจจะต้องดูจังหวะ หรือดูหน้างานกันอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นแหละ ถ้าไม่เล่น ก็อย่ารีบไล่ หรือ ยังไม่เล่นวันนี้ แต่สัญญาณหลักยังเป็นแบบนี้ ก็ยังน่าตามดูกันไว้อย่างใกล้ชิด

แนวรับ : ... ยืน 2.00 ได้ไว้ก่อน ผ่าน 2.10 ได้ก็ทำตาม

เป้าหมาย : ... เล่นสั้น 2.4-2.5 เป้าจริง คาดหว้ง 2.9-3.0

Price Chart...(FVC)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น FVC... สัญญาณหลัก คือเรื่องของ MA ยังเป็นแนวโน้มที่ดีอยู่ก่อนแล้ว เหมือนหุ้นเล็กหลายตัว ก็มีสัญญาณแบบนี้ ก่อนที่จะวิ่งขึ้นต่อในวันวานหลังจากพักตัวเสร็จ (เช่น TPS ในรายการ LIVE)... แกรม FVC ยังมีรูปแบบของราคา หรือ Price Pattern ที่น่าจะเป็นไปในแนวโน้มเชิงบวกตามมาได้ หากสามารถผ่านระดับ 2.10 ได้ นั่นก็อาจจะมีการขึ้นแรงๆ ตามมาได้เช่นกัน ยิ่งผ่านระดับ 2.20 ไปด้วยแล้วนั้น อย่างน้อยๆ จะหว้งราคา 2.4-2.5 ได้ทันทีเลยก็ได้... แล้วถ้ามีการขึ้นได้ เราก็จะมองในระยะ 2-3 วัน ที่เป้าหมาย 2.9-3.0 ได้ ซึ่งเป้าหมายนี้ จะเป็นไปตามรูปแบบราคา ส่วนเป้าแรก เป็นไปตามนิสัยของการวิ่งแรงๆ ราววัน (จะดีกว่าก็ได้)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน